

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
ในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	หัวข้อ	ระยะเวลา	รายละเอียด
๑	การเขียนโครงการ และขอรับการ สนับสนุนจาก กองทุนฯ	๑๕ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ ธ.ค.๖๖	<p>๑. องค์การที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ต้องเป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. กรณีเป็นองค์กรภาครัฐต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ และไม่ได้ตั้ง งบประมาณ รongรับหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนิน โครงการ</p> <p>๓. เกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังนี้</p> <p>(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กร หรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ</p> <p>(๒) โครงการที่เสนอขอต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์ของกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ และมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย นโยบายของรัฐ นโยบายของ จังหวัด นโยบายของกระทรวง หรือนโยบายกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ</p> <p>(๓) หลักการโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม ผลที่ได้ จากโครงการทั้งผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบ ต้องมีความ เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน</p> <p>(๔) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการ เช่น การร่วมคิดร่วมทำการวางแผนงาน การสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ หรือสถานที่จัดประชุม เป็นต้น</p> <p>(๕) ความสัมพันธ์ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน กับโครงการอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่เดียวกันเพื่อประกอบการ พิจารณา และป้องกันความซ้ำซ้อนของการขอรับการสนับสนุน เงินเพื่อจัดทำโครงการ</p> <p>(๖) ควรพิจารณาลำดับความสำคัญของปัญหาสถานการณ์ทางสังคม ของพื้นที่ รวมทั้งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา เพื่อ การพึ่งตนเองของกลุ่มเป้าหมาย และเกิดการมีส่วนร่วมของ ชุมชน</p> <p>(๗) วิธีการประเมินผลสำเร็จ ต้องเป็นรูปธรรมและชัดเจน เช่น วัด ระดับความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม การนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานหรือประกอบอาชีพ เป็นต้น</p>

ลำดับ ที่	หัวข้อ	ระยะเวลา	รายละเอียด
			<p>(๘) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ต้องมีความสอดคล้องกับระยะเวลาที่ รับเงินกองทุนการดำเนินกิจกรรม และการติดตามผลสำเร็จของ โครงการ</p> <p>(๙) ผลที่ได้รับจากโครงการ ควรแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน ความ ต่อเนื่อง หรือมกลไกที่ขยายผลต่อไปได้</p> <p>(๑๐) ความเป็นโครงการนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์</p> <p>๔. องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่ขอรับการ สนับสนุนจะต้องแสดงรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร (แบบ ก.ส.ค. ๔) หรือ (แบบ ก.ส.ค. ๗) เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>๕. องค์กรที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการจัด สวัสดิการสังคมอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่เสนอขอรับการ สนับสนุน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมไม่จำเป็นจะต้องเป็นวงเงิน อาจจะเป็น สิ่งของ สถานที่ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น</p>
๒	การยื่นโครงการ ผ่านระบบ ฐานข้อมูลการ ขอรับเงินกองทุนฯ	๑๕ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๖	<p>๑. องค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ต้องดำเนินการยื่นโครงการ ในระบบฐานข้อมูลการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม ผ่านเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการสวัสดิการสังคม หัวข้อยื่นขอรับ การสนับสนุนโครงการ หรือ <a href="https://socialfund-processes.dsdw.go.th/login?ReturnUrl=%๒f">https://socialfund- processes.dsdw.go.th/login?ReturnUrl=%๒f</a></p> <p>๒. จัดทำหนังสือนำส่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ มายัง สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดมหาสารคาม</p>
๓	กลั่นกรองโครงการ ที่ขอรับการ สนับสนุนจาก กองทุนฯ	ระหว่างวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ ม.ค. ๖๗	<p>๑. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ เพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ สนับสนุนโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ</p> <p>๒. องค์กรเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ขอรับ การสนับสนุนจากกองทุนฯ</p>
๔	พิจารณาอนุมัติ โครงการ	๑๕ ก.พ. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕	ทำสัญญารับเงิน อุดหนุนจากกองทุน ฯ	ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๗	<p>๑. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการผ่านระบบฯ และ e-mail ไปยัง องค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ</p> <p>๒. นัดหมายองค์กรที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการทำสัญญารับเงิน อุดหนุนจากกองทุนฯ</p> <p>๓. รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการติดตามและประเมินผลโครงการ และ การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนฯ</p> <p>๔. โอนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรภายในระยะเวลา ๑๕ วัน ก่อนวันเริ่ม ดำเนินโครงการ</p>

ลำดับ ที่	หัวข้อ	ระยะเวลา	รายละเอียด
๖	การดำเนินโครงการ ที่ได้รับการ สนับสนุน	ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. ๒๗ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	๑. เริ่มดำเนินโครงการภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๒. คณะทำงานกลั่นกรองฯ ลงติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนฯ ๓. รายงานผลงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

สำนักงานพนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

โทร. ๐๔๓ ๗๗๗ ๑๒๑

e-mail : mahasarakham.mso@gmail.com

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นายณัฐกานต์ ประทุมทอง

โทร. ๐๘๓ ๓๘๓ ๒๐๒๗

e-mail : nattakan.p@dssdw.go.th